




Tháng dành cho Con Trẻ của Quân Nhân

Các Hoạt Động Hàng Ngày

Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu
<p>FCPS mời gọi quý vị ghi nhận khả năng thích ứng cao của con trẻ có kết nối đến quân đội của chúng ta trong tháng Tư, tháng dành cho Con Trẻ của Quân Nhân.</p> 	<p>3</p> <p>Các em hãy hỏi bạn bè có kết nối đến quân đội về nơi tốt nhất nào mà họ đã sống.</p>	<p>4</p> <p>Chúng ta có khoảng 14,000 thanh thiếu niên có kết nối đến quân đội trong FCPS.</p> <p>Xin quý vị vào kênh Youtube của FCPS để nghe những chia sẻ từ giới trẻ có kết nối đến quân đội của chúng ta!</p>	<p>5</p> <p>RED Friday (Thứ Sáu Đỏ) Xin hãy mặc màu Đỏ Để “Ghi nhớ Tất Cả Những Người Đã Được Điều Động Triển Khai”</p>	
<p>8</p> <p>Dandelions (Hoa Bồ công anh) là biểu tượng của trẻ em có thân nhân trong quân đội, bởi vì giống như bông hoa, các em có thể đâm chồi nở lộc ở bất cứ đâu!</p> <p>Xin hãy chụp hình ảnh hoa bồ công anh và chia sẻ trên trang phương tiện truyền thông xã hội.</p>	<p>9</p> <p>Là phụ huynh hay người chăm sóc có kết nối đến quân đội, xin quý vị hãy gửi cho con em một lá thư để cảm ơn các em vì những hoạt động của các em.</p>	<p>10</p> <p>Ngày Nghỉ Lễ của Trường Lễ Eid-al-Fitr</p>	<p>11</p> <p>Xin quý vị hãy tham dự Buổi Họp của Hội Đồng Giáo Dục FCSP vào lúc 7:00 tối tại Trường Trung Cấp Jackson để ủng hộ và ghi nhận thanh thiếu niên có kết nối đến quân đội.</p>	<p>12</p> <p>RED Friday (Thứ Sáu Đỏ) Xin hãy mặc màu Đỏ Để “Ghi nhớ Tất Cả Những Người Đã Được Điều Động Triển Khai”</p>
<p>15</p> <p>Các trẻ em có thân nhân phục vụ trong quân đội thường thay đổi chỗ ở mỗi hai đến ba năm, và điều đó có thể gây khó khăn cho các em kết bạn mới.</p> <p>Xin hãy giới thiệu về bản thân với một người mới quen biết, ngay hôm nay!</p> 	<p>16</p> <p>Quý vị có biết quân đội Hoa Kỳ có tất cả 6 binh chủng không?</p> <p>Xin hãy hỏi quản thủ thư viện về tài liệu các binh chủng của quân đội!</p>	<p>17</p> <p>Purple Up (Xin mặc màu tím)! Ngày</p> <p>Xin hãy mặc trang phục Màu Tím để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với thanh thiếu niên có kết nối đến quân đội!</p> <p>Màu tím là màu tượng trưng cho giới trẻ có thân nhân phục vụ trong quân đội bởi vì màu tím là màu kết hợp tất cả các màu của các binh chủng!</p>	<p>18</p> <p>Trong quân đội, họ sử dụng bản chữ cái theo cách đặc biệt để tránh hiểu lầm khi các chữ cái được trao đổi/truyền đạt qua các thiết bị liên lạc chẳng hạn như radio.</p> <p>Các em hãy hỏi giáo viên hay thành viên gia đình của mình để tìm hiểu về bảng chữ cái mà quân đội sử dụng và dùng bảng chữ cái đó để đánh vần tên của mình hoặc tạo các từ vui nhộn khác.</p> 	<p>19</p> <p>RED Friday (Thứ Sáu Đỏ) Xin hãy mặc màu Đỏ Để “Ghi nhớ Tất Cả Những Người Đã Được Điều Động Triển Khai”</p>
<p>22</p> <p>Hãy tạo một danh mục “10 điều mà em nên biết về trường của mình” cho các học sinh và gia đình mới tại trường, và hãy chia sẻ với Liên Lạc Viên Gia Đình của trường mình.</p>	<p>23</p> <p>FCPS có tất cả 69 Trường được danh hiệu Ngôi Sao Tím (Purple Star (trường ái hữu quân đội))!</p> <p>Hãy tham gia cuộc săn tìm món vật màu tím, và để xem bao nhiêu vật phẩm màu tím mà bạn có thể tìm trong một ngày!</p>	<p>24</p> <p>Ngày hôm nay đây, hãy gửi lời tri ân đến một quân nhân vì sự phục vụ của họ.</p>	<p>25</p> <p>Xin hãy vào trang mạng Trung Tâm Nguồn Liệu Yểm Trợ Dành Cho Gia Đình của FCPS để có các nguồn liệu dành cho gia đình quân nhân.</p>	<p>26</p> <p>RED Friday (Thứ Sáu Đỏ) Xin hãy mặc màu Đỏ Để “Ghi nhớ Tất Cả Những Người Đã Được Điều Động Triển Khai”</p>
<p>29</p> <p>Xin hãy mời một gia đình quân nhân tham gia buổi họp mặt kế tiếp ở trường hay trong cộng đồng của quý vị.</p>	<p>30</p> <p>Xin hãy đăng ký để nhận bản tin về Gia Đình Quân Nhân ở Tin Tức Quý Vị Chọn (News You Choose) của FCPS để nhận thông tin về các sự kiện, tin tức, và các chủ đề khác liên quan đến gia đình có kết nối đến quân đội.</p>	<h1>#PurpleUpFCPS!</h1>		